



มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 16 พฤศจิกายน 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14859

หน้า: 7(บนซ้าย)

Col.Inch: 31.90 Ad Value: 35,090

PRValue (x3): 105,270

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: หมออีลันเอาจริงปั้นตัวเลขนร.ผี สพฐ.สั่งร.ร.ทั่วประเทศ.สแกนข้อมูล

หมออีลันเอาจริงปั้นตัวเลขนร.ผี สปฐ.สั่งร.ร.ทั่วประเทศ.สแกนข้อมูล

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน กรณี ป.ป.ท.ส่ง ทีมส่วนกลางและภาค 3 ตรวจสอบนักเรียนผี หรือนักเรียนที่ไม่มีตัวตนในโรงเรียน แต่มีการนำชื่อมาเรียนขอรับเงินอุดหนุนรายหัว จากกระทรวงศึกษาธิการ ขณะนี้พบความผิดปกติหลายจังหวัดในภาคอีสาน ทั้งชัยภูมิ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด นอกจากนี้มีขบวนการให้นักเรียนผีให้ผ่านเกณฑ์โยกย้ายจากโรงเรียนขนาดเล็กไปโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (สพม.29) จ.อุบลราชธานี โดยมีหลักฐานคลิปเสียงการจ่ายได้โต๊ะ 5 แสน-1 ล้านบาท เพื่อแลกกับเกณฑ์ประเมินโรงเรียน ประกอบการขอย้าย พบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนของนักเรียน (ผี) ส่อทุจริต และใช้นักเรียนผีให้ผ่านเกณฑ์โยกย้ายจากโรงเรียนขนาดเล็กไปโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ สังกัด สพม.29 จ.อุบลราชธานี 4 โรงเรียน และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จำนวน 1 โรงเรียน ล่าสุด เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) มีคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 2262/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียน

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ขณะนี้พบจำนวนนักเรียนผีเพิ่มเติมที่จังหวัดอื่น นอกเหนือจาก จ.อุบลราชธานีและร้อยเอ็ดหรือไม่นั้น ยังไม่ได้รับรายงาน แต่ถือเป็นเรื่องดีเมื่อข่าวนี้ออกมา จะเหมือนข่าวเรื่องอาหารกลางวันเมื่อเกิดเรื่อง และประชาชนเห็นว่าฝ่ายนโยบายเอาจริง ลงไปจัดการจริง ก็จะมีคนกล้าที่จะออกมาให้ข้อมูล สั่งการไปยัง

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ให้สร้างโปรแกรมให้ทุกหน่วยงานเชื่อมโยงข้อมูลกันและกัน ขณะนี้ได้รับรายงานว่ากำลังแก้ไขและดำเนินการกันอยู่

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังมอบนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัดต้องดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหา นักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียนผ่านระบบ วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) รองผู้อำนวยการ สพท. ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบ งานทะเบียนนักเรียน และบุคลากรผู้รับผิดชอบทั่วประเทศ เข้าร่วมว่าจากนี้จะต้องมีการจำหน่ายนักเรียนให้ตรงกับความ เป็นจริง หรือหากจำหน่ายไม่ได้ก็ต้องมีข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง ฉะนั้นคำว่าเด็กไม่มีตัวตนจะยึดช่องว่างระหว่างข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 โดยโรงเรียนจะต้องดำเนินการจำหน่ายนักเรียนตามแนวทางที่กำหนด ภายในวันที่ 15-30 พฤศจิกายน 2561 ขณะเดียวกันให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับจำนวนนักเรียนระดับโรงเรียน โดยมีตัวแทน ผู้ปกครอง ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา ผู้แทน สพท.โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน เพื่อให้มีคนรับผิดชอบหลัก เพื่อสแกนจำนวนนักเรียนใหม่ 100% ในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ซึ่งทุกโรงเรียนจะต้องเคลียร์ข้อมูลให้ได้ และรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนที่ตรงกับระบบ ข้อมูลรายบุคคล หรือ DMC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในวันที่ 10 ธันวาคม 2561 โดยจำแนกนักเรียนที่มีความจำเป็นขอรับงบประมาณ และจำนวนนักเรียนที่ยังไม่ประสงค์ขอรับงบ เนื่องจากไม่มีตัวตนและยังไม่สามารถจำหน่ายออกจากทะเบียนได้